

## THÔNG BÁO

V/v rà soát nhân sự xét tặng kỷ niệm chương “*Vì thế hệ trẻ*”, huy hiệu “*Vì đàn em*”, danh hiệu “*Phụ trách giỏi*”, giải thưởng “*Cánh chim vì đàn*”  
**Quận 5 năm 2020**

Căn cứ Quyết định số 109-QĐ/TWĐTN-VP ngày 15/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Căn cứ Hướng dẫn số 36-HD/TĐTN-VP ngày 26/7/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về thực hiện công tác khen thưởng cấp Nhà nước, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố;

Căn cứ Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về việc ban hành quy chế giải thưởng “*Cánh chim vì đàn*”;

Nhằm ghi nhận thành tích của các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi Quận 5, Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 đề nghị các cơ sở Đoàn – Hội – Đội trực thuộc Quận Đoàn rà soát, đề xuất nhân sự xét tặng kỷ niệm chương “*Vì thế hệ trẻ*”, huy hiệu “*Vì đàn em*”, danh hiệu “*Phụ trách giỏi*”, giải thưởng “*Cánh chim vì đàn*” Quận 5 năm 2020, cụ thể như sau:

### **I. Đối tượng - Tiêu chuẩn:**

#### **1. Kỷ niệm chương “*Vì thế hệ trẻ*”**

a) Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách, không chuyên trách và cán bộ, công nhân viên làm việc tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt các tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn chung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, có phẩm chất đạo đức tốt có sáng kiến đem lại hiệu quả cho công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi; đạt danh hiệu lao động giỏi trở lên; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian quy định để xét tặng.

#### **\* Thời gian giữ chức vụ công tác:**

+ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp Quận có thời gian giữ chức vụ **5 năm liên tục trở lên**.

+ Ủy viên Ban Chấp hành Quận Đoàn; cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, cán bộ Đội chuyên trách từ cấp cơ sở trở lên; cán bộ phụ trách công tác Đội, cán bộ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp phường có thời gian công tác **7 năm trở lên**.

+ Cán bộ Đoàn, cán bộ Hội, cán bộ Đội không chuyên trách, có thời gian công tác **8 năm trở lên**.

+ Cán bộ làm công tác phục vụ tại cơ quan chuyên trách của Đoàn có thời gian công tác từ **10 năm trở lên**.

b) *Cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp*

- **Tiêu chuẩn chung:**

+ Có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, công tác xây dựng và củng cố công tác Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị công tác; tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị **3 năm liền được công nhận là đơn vị xuất sắc**.

+ Là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo.

\* **Thời gian giữ chức vụ công tác:**

Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận; các đồng chí là trưởng, phó công an Quận có thời gian giữ các chức vụ từ **5 năm trở lên**.

Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc Quận có thời gian giữ các chức vụ từ **7 năm trở lên**.

c) *Những người hoạt động trong các lĩnh vực khác:*

Những người có nhiều công lao trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh vững mạnh.

Những người công tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ có nhiều công trình khoa học, nghiên cứu, giảng dạy đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

Những người công tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản có nhiều công trình, tác phẩm có ý nghĩa quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

Những người công tác trong lĩnh vực kinh tế, xã hội có nhiều đóng góp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam

Những người có công lao trong sự nghiệp xây dựng và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa thanh thiếu niên Việt Nam với thanh thiếu niên và nhân dân các nước (đối với người nước ngoài).

## **2. Huy hiệu “*Vĩ đàn em*”:**

Cá nhân là Ủy viên Hội đồng Đội Thành phố; Ủy viên Hội đồng Huấn luyện Thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Quận; Giám đốc, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận có thời gian giữ chức vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ **03 năm liên tục trở lên**, có phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian quy định để xét tặng.

Cá nhân là Tổng Phụ trách Đội, Phó Tổng Phụ trách Đội tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở có thời gian giữ chức vụ và hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi từ **05 năm liên tục trở lên**, có phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật trong thời gian quy định để xét tặng.

Cá nhân là cán bộ Đoàn cấp Quận phụ trách công tác Đội và phong trào thiếu nhi; Ủy viên Hội đồng Đội Quận; cán bộ Nhà Thiếu nhi Quận có thời gian công tác **liên tục từ 05 năm trở lên**, có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Cá nhân là cán bộ Đoàn phường có thời gian gắn bó với câu lạc bộ, đội, nhóm phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư **liên tục từ 05 năm trở lên**, có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi tại địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban - ngành và các đoàn thể cấp Quận, phường có thời gian giữ các chức vụ **từ 03 năm trở lên**, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

### **3. Huy hiệu “Phụ trách giỏi”:**

Cán bộ Tổng phụ trách Đội của các trường tiểu học, trung học cơ sở; cán bộ phụ trách công tác Đội cấp xã, phường và tương đương trở lên có đóng góp xuất sắc cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi; là cán bộ phụ trách Đội giỏi từ cấp Quận trở lên. Có thời gian là giáo viên, tổng phụ trách từ **5 năm trở lên**. Nếu đạt danh hiệu Tổng phụ trách giỏi cấp thành phố thì thời gian được tính là **3 năm**.

Các đồng chí ủy viên Hội đồng Đội các cấp, **có thời gian 5 năm liên tục tham gia ủy viên Hội đồng Đội các cấp**; có nhiều đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi; có sáng kiến xây dựng, củng cố tổ chức Đội vững mạnh; Hội đồng Đội cùng cấp được công nhận là **đơn vị vững mạnh từ 2 năm liên** trở lên. Có phẩm chất đạo đức tốt; đạt danh hiệu lao động giỏi; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian xét tặng.

### **4. Giải thưởng “Cánh chim vì đàn”:**

#### **a. Đối tượng:**

Là cán bộ Đoàn, cán bộ Hội LHTN, phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi tại các cơ quan chuyên trách của Đoàn.

Là cán bộ Đoàn không chuyên trách từ cấp Chi Đoàn trực thuộc cơ sở trở lên, Tổng phụ trách Đội các trường tiểu học, trung học cơ sở; cán bộ phụ trách công tác Đội, công tác thiếu nhi cấp Phường; cán bộ Hội LHTN cấp Phường.

#### **b. Tiêu chuẩn:**

Cá nhân được đề nghị nhận giải thưởng phải có thời gian tham gia công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi từ **03 năm liên tục trở lên**.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn - Hội - Đội; có phẩm chất đạo đức tốt; luôn thể hiện tính xung kích, sáng tạo; có nhiều cách làm hay đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác Đoàn - Hội - Đội và phong trào thanh thiếu nhi Quận 5; được chọn lựa xây dựng báo cáo điển hình và nhân rộng mô hình. Đơn vị phải đạt thành tích xuất sắc nổi bật trong hoạt động Đoàn - Hội - Đội.

Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành luật pháp, quan tâm đến công tác xã hội, có uy tín trong tập thể công nhân viên chức, lao động tại cơ quan, đơn vị.

Ngoài tiêu chuẩn trên, ưu tiên những cán bộ Đoàn - Hội - Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc như dũng cảm trong phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, cứu người, tài sản của Nhà nước, của nhân dân v.v..

## II. Hồ sơ đề nghị:

- Công văn đề nghị khen thưởng (có xác nhận cấp ủy);
- Biên bản họp bình xét của Ban Chấp hành Đoàn - Hội - Đội cơ sở.
- Báo cáo thành tích cá nhân (**03 bản**) theo mẫu đính kèm; có xác nhận của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.
- Danh sách trích ngang quá trình công tác của các cá nhân được đề xuất khen thưởng theo mẫu đính kèm (*Nêu rõ thời gian tham gia công tác Đoàn - Hội - Đội và thời gian giữ nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, đơn vị*).

## III. Thời gian nộp hồ sơ:

Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất **ngày 16/10/2020 (thứ sáu)**; gồm **văn bản chính thức và tập tin văn bản**. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp các Ban phụ trách trực tiếp các đ/c:

+ Đối với Ban Mặt trận - ANQP – ĐBDC liên hệ Đ/c **Nguyễn Đình Quý** – UVTV, Trưởng ban Mặt trận - ANQP – ĐBDC (SĐT: 0906.3885.429, email: [bananqpquandoan5@gmail.com](mailto:bananqpquandoan5@gmail.com))

+ Đối với Ban Thanh Thiếu nhi Trường học liên hệ Đ/c **Ngô Nhật Duy** – UVTV, Trưởng ban Thanh Thiếu nhi Trường học Quận Đoàn (SĐT: 0934.064.991, email: [hoidongdoiquan5@gmail.com](mailto:hoidongdoiquan5@gmail.com))

+ Đối với Ban CNLD – NNN liên hệ Đ/c **Nguyễn Đức Thắng** – Cán bộ Ban CNLD – NNN (SĐT: 0903170389, email: [bancongnhanlaodong.q5@gmail.com](mailto:bancongnhanlaodong.q5@gmail.com))

*Ban Thường vụ Quận Đoàn 5 đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo.*

### Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Quận Đoàn;
- Cơ sở Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP.

**TL. BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ĐOÀN**  
**CHIẾNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Thị Phương Thảo**